

'ตลท.'โรดโชว์นิวยอร์กกลยุทธ์

● กองทุนแห่งพิ้ง 45 ราย มองบจ.ไทยมีศักยภาพโต

ตลาดหลักทรัพย์ฯปลื้มผลสำเร็จในการจัดงาน "Thailand Conference" ร่วมกับบล.เคที ซีมิโก้ จำกัด และ Auerbach Grayson ที่สหรัฐอเมริกา จนทพบจ. 11 แห่งโรดโชว์ มีผู้บริหารกองทุน 45 รายสนใจร่วมฟังข้อมูลและมีการประชุมกว่า 129 ครั้ง

นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงผลการจัดงาน "Thailand Conference" ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และ Auerbach Grayson ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทจดทะเบียนไทย 11 บริษัทจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกองทุน 45 ราย จาก 32 กองทุน ซึ่งมีการลงทุนทั่วโลกและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) รวม 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการนำเสนอข้อมูลและการประชุมกลุ่มย่อยกว่า 129 ครั้ง ตลอด 2 วัน

"โรดโชว์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นำเสนอข้อมูลนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และนโยบายภาครัฐอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการส่งออก เช่น นโยบายลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนให้ความสนใจรับฟังและซักถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก สำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯได้นำเสนอภาพรวมตลาดหุ้นไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ infrastructure fund



เกศรา มัญชุศรี

และ holding company ให้ผู้ลงทุนรับทราบถึงโอกาสการลงทุนในไทยที่หลากหลาย" นางเกศรา กล่าว

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันของ Auerbach Grayson มีความสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging Market จึงให้ความสนใจในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพการเติบโต และโรดโชว์ครั้งนี้

เป็นโอกาสให้ได้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ด้านนายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯในการไปโรดโชว์ให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดี โดยผู้ลงทุนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัท การเติบโตของธุรกิจสายการบิน ราคาประหยัด แนวทางการขยายธุรกิจ โดยในปีหน้า NOK ได้เปิดเส้นทางต่างประเทศไปยังประเทศพม่า และจะศึกษาโอกาสในการขยายเส้นทางบินสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนต่อไป

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมงาน "Thailand Conference" 11 บริษัท ได้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP), บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL), บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (CENTEL), บมจ.จีเอฟพีที (GFPT), บมจ.อสมท (MCOT), บมจ.เม็คกรุ๊ป (MC), บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK), บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH), บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART), บมจ.แสนสิริ (SIRI) และบมจ.ไทยคม (THCOM) ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวม 353,135 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2556) ■